

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564

เจียไต๋ โฮมการ์เด้น ชวนปลูกผักเพื่อสุขภาพรับหน้าฝน



เจียไต๋ โฮมการ์เด้น โดยกลุ่มบริษัทเจียไต๋ เอาใจผู้บริโภคที่รักการเพาะปลูก ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์แตงกวา มินิคิวคิลิซ่า ที่เพิ่งเปิดตัวผลิตผลสดใหม่รสชาติหวานกรอบไปเมื่อไม่นานมานี้ รวมถึงเมล็ดพันธุ์แตงร้านขาวโอลาฟ และพิเศษกับชุดออแกนิกพลัส สำหรับผู้ที่ต้องการเมล็ดพันธุ์ออแกนิกที่ปลอดภัยไร้สารเคมี พร้อมด้วยชุดบำรุงกายบำรุงใจ ที่มาแบบครบเซตด้วยเมล็ดพันธุ์และวัสดุปลูกให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นดีลดี ๆ ต้อนรับหน้าฝนอีกมากมายทั้งเมล็ดพันธุ์ ชุด Little Garden และวัสดุปลูกคุณภาพ

เริ่มกันที่สินค้าใหม่ เมล็ดพันธุ์คุณภาพแตงกวา มินิคิวคิลิซ่า ที่หลายคนรอคอย ด้วยรสชาติที่อร่อยโดดเด่นจากแตงกวาสายพันธุ์ทั่วไป และยังหวาน กรอบ เปลือกบาง ใช้น้อยที่สำคัญสามารถเก็บเกี่ยวได้ใน 30 วัน และเมล็ดพันธุ์แตงร้านขาวโอลาฟ ที่ปลูกง่ายเพราะทนร้อนทนโรค และไวรสต่างๆ ได้ผลทรงสวย ผลใหญ่ และทนต่อการขนส่งได้ดี

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเซตเมล็ดพันธุ์ที่มาพร้อมอุปกรณ์ปลูกต่างๆ ต้องไม่พลาดกับชุดออแกนิกพลัส ที่ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักสลัดออแกนิกเจียไต๋ 3 ซอง ได้แก่ เรดคอส เรดโอ๊ค และกรีนคอส ซึ่งล้วนผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยทุกชนิด และได้การรับรองตามมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ มกท. (Organic Agriculture Certification Thailand, ACT Organic Company Limited) พร้อมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ซี.พี. หมอดิน 1 ถุง ถาดเพาะกล้ารัศมีโลก 8 หลุม 4 ชั้น และวัสดุปลูกซอเยล์พลัสอีก 1 กิโลกรัม ในราคาพิเศษเพียง 349 บาท

สำหรับใครที่กำลังมองหาเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อสุขภาพในช่วงหน้าฝน เจียไต๋ โฮมการ์เด้น ขอแนะนำ ชุดบำรุงกาย บำรุงใจ ที่ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายต้านโรคภัยจำนวน 6 ซอง ได้แก่ มะระขี้นก กะเพราแดง พริกขี้หนูสวน หอมแบ่ง ผักบุ้งจีนเขียวไผ่ และผักชี พร้อมด้วยวัสดุปลูกพีทมอสเจียไต๋ขนาด 5 ลิตร 1 ถุง ถาดเพาะกล้ารัศมีโลก 8 หลุม 6 ชั้น และวัสดุปลูกซอเยล์พลัสอีก 1 กิโลกรัม ในราคาสุดพิเศษ 219 บาท เซตเมล็ดพันธุ์จากเจียไต๋ โฮมการ์เด้นเหล่านี้ ได้ครบพร้อมปลูกใน 1 เซต ตอบโจทย์ผู้ที่ไม่มีพื้นที่น้อยสามารถปลูกภายในบ้านได้อย่างสะดวกสบาย

พิเศษสุด เจียไต๋ โฮมการ์เด้น ยังส่งโปรโมชั่นหน้าฝนเด็ดๆ ให้สายปลูกได้เลือกซื้อเพิ่มเติมความสุข อาทิ เมล็ดพันธุ์ของจัมโบ้ที่มาในราคาพิเศษซองละ 35 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 (เฉพาะทาง Shopee) ชุด Little Garden หรือชุดพร้อมปลูก DIY KIT ผักสวนครัวในรูปแบบกระป๋อง ที่สามารถปลูกได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนลงกระถางใหม่ ได้แก่ หอมแบ่ง โหระพา

กะเพรา และคื่นฉ่าย ในราคา 59 บาทต่อกระป๋อง ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 10 กันยายน 2564 (เฉพาะทาง Shopee) รวมถึงโปรโมชั่นสุดพิเศษเมื่อซื้อวัสดุปลูกพีทมอสขนาด 5 ลิตร และซอว์ลัฟลัสขนาด 1 กิโลกรัม จำนวนรวม 2 ถุง (คละชนิดได้) รับฟรีเมล็ดพันธุ์ไมโครกรีน 1 ซอง ทันที ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 กันยายน 2564

ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อสินค้าเจียไต๋ โฮมการ์เด้นได้ที่ร้านค้าเกษตรชั้นนำและร้านค้าโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศ และสำหรับโปรโมชั่นพิเศษสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้บนเว็บไซต์ www.ct-homegarden.com **Line:** @homegarden และ **Facebook :** Chia Tai Home Garden www.facebook.com/cthomegarden และ **Shopee:** Chia Tai Official

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564

ทส.ชู “G-Green” ผนึกพลัง 4 ประสานงานรับมือยุทธศาสตร์ประเทศ



การเตรียมความพร้อมและสร้างประเทศไทยให้กลายเป็น “สีเขียว” เพื่อรองรับการเปิดประเทศไทยให้ได้ตามเป้าหมายของรัฐบาลในเดือน ต.ค.2564 คือสิ่งที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กำลังดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อชวนรับ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model วาระแห่งชาติ ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต การบริการ การบริโภค มุ่งสู่สังคมวิถีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



“รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศไทยด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model ให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างประเทศด้วยวิถีใหม่ให้เป็นสีเขียวหลังโควิด-19 โดยในส่วนของ ทส.ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ G-Green ที่ประกอบด้วย โครงการ Green Product, Green Hotel, Green Office, Green National Park, Green Restaurant, Green

Airport และ Green Coffee Shop เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในภาคการผลิต ได้แก่ สถานประกอบการขนาดเล็ก ภาคบริการ ได้แก่ สำนักงาน โรงแรม ร้านอาหาร อุทยานแห่งชาติ และผู้บริโภค ปรับพฤติกรรมมุ่งสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”



นายวรารุณ ศิลปอาษา รมว.ทส.ในฐานะผู้ผลักดันโครงการ G-Green กล่าวถึงเป้าหมายการสร้างประเทศไทยให้เป็นสีเขียว

ทั้งนี้ การดำเนิน โครงการ G-Green ในปี 2563 ได้แก่ โครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และ โครงการสำนักงานสีเขียว การลดการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง และได้มอบรางวัล G-Green ให้กับ 4 โครงการแล้ว

โดยในส่วนของ อุทยานสีเขียว อาทิ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี อุทยานฯ ภูลังกา จ.นครพนม อุทยานฯ ออบขาน (เตรียมการ) จ.เชียงใหม่ อุทยานฯ น้ำตกห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ อุทยานฯ เวียงโกสัย จ.แพร่ อุทยานฯ เขาพนมเบญจา จ.กระบี่ อุทยานฯ แม่ปืม จ.พะเยา อุทยานฯ ภูสวนทราย จ.เลย อุทยานฯ ภูผายล จ.สกลนคร อุทยานฯ ทับลาน จ.ปราจีนบุรี อุทยานฯ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา อุทยานฯ แม่ยม จ.แพร่ อุทยานฯ ปางสีดา จ.สระแก้ว อุทยานฯ แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี อุทยานฯ ภูผาเหล็ก จ.สกลนคร อุทยานฯ ตากสินมหาราช จ.ตาก อุทยานฯ น้ำตกหงาว จ.ระนอง อุทยานฯ ตาดหมอก จ.เพชรบูรณ์ อุทยานฯ ป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ อุทยานฯ เขาปู่-เขาย่า จ.พัทลุง อุทยานฯ ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น อุทยานฯ ขุนแจ จ.เชียงราย อุทยานฯ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เป็นต้น

โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ ศูนย์พัฒนาภูมิปัญญาอาชีพปักธงชัย กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ จ.นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนทอผ้าอ้อมครามบ้านอุนดงหนองไขววาลัย จ.สกลนคร เป็นต้น

โครงการสำนักงานสีเขียว อาทิ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น

โครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ อ่าวนางพื้อเร่ รีสอร์ท จ.กระบี่ บ้านทะเลดาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ โรงแรมพีพาราไดส์ จ.กำแพงเพชร เป็นต้น

“ทั้ง 4 โครงการ โครงการ Green Product มีผู้ผ่านการรับรอง 44 ราย โครงการ Green Hotel ผ่านการรับรอง 66 แห่ง โครงการ Green National Park ผ่านการรับรอง 30 แห่ง และโครงการ Green Office ผ่านการรับรอง 184 แห่ง โดยผู้ผ่านการรับรองจะได้ ตราสัญลักษณ์ G-Green ซึ่งกว่าจะได้รับการรับรองไม่ใช่่ง่ายๆ เพราะจะต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง



กระบวนการผลิต การบริการ การบริโภค และการจัดการ สิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าควบคู่กับการจัดการของเสียหรือมลพิษ การคัดแยกขยะจากต้นทาง ด้วยแนวคิด Zero Food Waste และ Upcycling เปลี่ยนของเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่

โรงแรมหลายแห่งใช้แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจเรื่องพนักงาน วัตถุดิบอาหารที่ปลอดภัย ลดปริมาณขยะ ขณะที่หลายแห่งมุ่งมั่นกับการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยจะมีการตรวจประเมินเป็นระยะๆ เพื่อให้ได้มาตรฐานอย่างแท้จริง คือ สามารถลดต้นทุนและลดมลพิษ มีความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพิ่มโอกาสและช่องทางสำหรับผู้บริโภคในการเลือกบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะนี่คือโอกาสที่จะไปสู่เป้าหมายของประเทศไทย คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้ได้ภายในช่วงปี ค.ศ.2065 โดยมี G-Green เป็นเครื่องมือ” **นายจตุพร บุรุษพัฒน์** ปลัด ทส.กล่าว

ด้าน **นายสุรชัย อจลบุญ** อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการ G-Green กล่าวว่า G-Green อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการเติบโตสีเขียว (Green Growth) มุ่งขยายผลให้เกิดมากที่สุดทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน โครงการ G-Green ได้ตรวจประเมินและรับรองพร้อมมอบตราสัญลักษณ์ G-Green ให้สถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากกว่า 1,854 แห่งครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงาน ทรัพยากร ลดการปล่อยของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศอย่างเห็นผลชัดเจน



“ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม” มองว่า โครงการ G-Green การสร้างประเทศให้เติบโตเป็นสีเขียว ภายใต้วิถีใหม่เป็นเรื่องที่ดี และจะเป็นส่วนสำคัญในการรองรับการเปิดประเทศไทย หลังวิกฤติโควิด-19 แต่สิ่งที่เราอยากฝากคือความต่อเนื่องและความเข้มแข็งในการจัดการผู้ที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติจนขาดความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร

อย่าให้...“วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เป็นแค่คำพูดที่สวยหรูในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่ไม่เกิดผลทางปฏิบัติในโลกแห่งความเป็นจริง

คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าเหยียดดิน : ขิงระวังโรคเหี่ยว



สภาพอากาศระยะนี้มีฝนตกชุก กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกขิงให้เฝ้าระวัง โรคเหี่ยว เพราะเป็นโรคที่มีการระบาดรุนแรงในช่วงฤดู เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียตัวการก่อโรคที่อยู่ในดิน สามารถไหลปนไปกับน้ำฝนได้ดี และเป็นโรคที่เกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นขิง

อาการเริ่มแรกใบแสดงอาการม้วนห่อ สีของใบซีด ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแห้ง บริเวณโคนต้นมีอาการฉ่ำน้ำ ลำต้นเน่าหลุดออกจากเหง้าได้ง่าย หักพับ แต่ไม่มีกลิ่นเหม็น

หากตรวจดูที่ลำต้นจะพบส่วนของท่อลำเลียงน้ำและอาหารมีสีน้ำตาลเข้ม เมื่อผ่าลำต้นตัดตามขวางและนำมาแช่ในน้ำสะอาดประมาณ 5-10 นาที จะพบของเหลวสีขาวคล้ายน้ำนมไหลออกมา

ฉะนั้น ในระยะนี้เกษตรกรผู้ปลูกขิงควรหมั่นตรวจและกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นขิงที่เริ่มแสดงอาการของโรค ให้ขุดต้นที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันที จากนั้นให้โรยด้วยปูนขาวบริเวณหลุมที่ขุด และทำความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับต้นที่เป็นโรคก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ทุกครั้ง

ในแปลงที่มีการระบาดของโรค หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ให้เกษตรกรเก็บส่วนต่างๆ ของพืชที่เป็นโรคนำไปทำลายทิ้ง นอกแปลงปลูกทันที

ส่วนการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวในฤดูปลูกถัดไป ควรเลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยพบการระบาดของโรคนี้มาก่อน และควรทำแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดี ควรเตรียมดินก่อนปลูก ด้วยการไถพรวนดินให้ลึกจากผิวดินมากกว่า 20 ซม. และตากดินไว้ให้นานกว่า 2 สัปดาห์ จะช่วยลดปริมาณเชื้อก่อโรคในดินลงได้มาก

สำหรับในพื้นที่ที่เคยมีการระบาด ก่อนปลูกให้อบดินเพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วยการโรยยูเรียผสมปูนขาว อัตรา 80 : 800 กก.ต่อไร่ จากนั้นให้ไถกลบและรดน้ำให้ดินมีความชื้นและทิ้งไว้ประมาณ 3 สัปดาห์ และให้หลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของเชื้อก่อโรค เช่น พืชตระกูลขิง พืชตระกูลมะเขือ มันฝรั่ง พริก ถั่วลิสง และควรสลับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เช่น ข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค